

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบผู้ผ่าน การเลือกสรรในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๖๖๓๒๒๐๐๐๑	๖๖๑๒๒๒๐๐๐๓	นายสิริเกียรติ อ้นภักดี
๒	๖๖๓๒๒๐๐๐๒	๖๖๑๒๒๒๐๐๒๙	นายวีโรจน์ อภิสกุลโรจน์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชยังไม่หมดอายุ

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๒.๑ ผู้ยื่นได้ขอสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
นักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ.

๒.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการภายในระยะเวลา
ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

๒.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ก.พ. ลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้าง
ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
เลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วราภรณ์ ตั้งตระกูล
(นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล)
ที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง

พิสชา

(นางสาวพิสชา ชาญณรงค์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖